

ไวน์มะม่วงต.ท่าตะเกียบ ถูกคือนักชิมคุณภาพระดับอินเตอร์

อเภอท่าตะเกียบแบ่งการปกครองด้วยกัน 2 ตำบล คือ ตำบลท่าตะเกียบ และ ตำบลคลองตะเกรา อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงของจังหวัดฉะเชิงเทรา หรือที่รู้จักกันในฐานะเขตรอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออกนั่นเอง หากพูดถึงความอุดมสมบูรณ์แล้วอำเภอท่าตะเกียบมีพร้อมทุกอย่าง มีป่าไม้ที่สมบูรณ์ที่สุด เป็นเขตพันธุ์สัตว์ป่า มีน้ำตกอ่างฤๅไน มีแร่ธาตุ และยังมีศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์ป่า มีเขื่อนสิียด ที่เป็นเขื่อนกักเก็บน้ำที่ใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออก

ด้วยพื้นที่ที่แวดล้อมไปด้วยสิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวมานั่นเอง ที่ทำให้ชาวอำเภอท่าตะเกียบมีความ

ผลิตจากมะม่วงสุก มีสารเบต้าแคโรทีนสูงกว่าแครอท จำนวนดีกรีที่ได้ 11-13 ดีกรี

วิธีการผลิตนั้นคงยากต่อการอธิบายในที่สุด คุณเสริมศรี วิชาพรฤกษ์ อธิบายให้ฟังว่า ใช้มะม่วงสุก 15 ตัน มาทำการหมัก จะได้ไวน์ที่ยังไม่บรรจุขวดประมาณ 7,000 ลิตร การหมักบ่มไวน์ยังบ่มนานก็จะได้ไวน์ที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น เรามีการบรรจุขวดด้วยกัน 2 ขนาด คือ ขนาด 750 ซีซี ปิดฝาพลาสติก ทึดฉลาก ชื่อ "สิียดไวน์" คุณภาพเกรด A ราคาขวดละ 150 บาท ขนาด 300 ซีซี ปิดฝาจีบคุณภาพเกรด B ราคาขวดละ 35 บาท

สำหรับรายได้ของกลุ่มจากการผลิตไวน์

ครบ สียดไวน์ จากมะม่วงสุกเป็นอีกหนึ่งแห่งผลิตภัณฑ์ของตำบลท่าตะเกียบ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถสู้กับไวน์ชนิดอื่นได้อย่างสบาย ไทยผลิตไทยใช้ เงินไม่รั่วไหลออกนอกประเทศ กลุ่มเกษตรกรชาวสวนอำเภอท่าตะเกียบตั้งอยู่ เลขที่ 27/2 หมู่ 18 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา.

วสันต์ สมวันดี/ไพยม โภกระอินทร์

ได้เปรียบกว่าอำเภออื่น ๆ (แม้จะไม่มีศูนย์ราชการเมื่อใหม่เกิดขึ้นที่นั่นก็ตาม) คนอำเภอท่าตะเกียบก็ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้อย่างพอเพียง มีรายได้ตลอดทั้งปีจากอาชีพเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่

นายพิษณุวัตร วรรณะกุล นายอำเภอท่าตะเกียบ กล่าวว่าเกษตรกรส่วนใหญ่นอกจากทำไร่ทำนาแล้ว ยังทำสวนปลูกผักและไม้ผลต่าง ๆ อีกหลากหลายชนิด เช่น ขนุน ฝรั่ง และมะม่วง สับปะรด และปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ผลไม้ที่ปลูกมากที่สุด คือ มะม่วง ผลผลิตมีมากในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ทำให้ผลผลิตออกมามากเกินความต้องการของผู้บริโภค ทำให้เกิดการเน่าเสีย

"สิียดไวน์" คือทางออกของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชาวสวนอำเภอท่าตะเกียบ นางเสริมศรี วิชาพรฤกษ์ ประธานกลุ่ม กล่าวว่า ในช่วงฤดูมะม่วงออกมาก ๆ ไม่มีตลาดจำหน่ายต้องบรรทุกไปให้ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์ป่าบ้านกระบกคู่ปีละหลายตันเพื่อเป็นอาหารหมี ขณะนี้ ลิง และสัตว์ป่าจำนวนมากที่นั่น ต่อมาได้ปรึกษากับเจ้าหน้าที่อำเภอ และสมาชิกของกลุ่ม 16 คน เพื่อ แปรรูปมะม่วงให้เป็นไวน์ ต่อจากนั้นจึงได้ประสานงานกับอาจารย์คุณวุฒิ สุวพานิช จากสถาบันราชภัฏราชนครินทร์ฉะเชิงเทรา ซึ่งกำลังทดลองทำไวน์มะม่วงอยู่ ดังนั้นจึงได้ร่วมกับอาจารย์คุณวุฒิ ทำการทดลองทำไวน์มะม่วงและเป็นผลสำเร็จ คุณภาพของไวน์ที่

มะม่วง กลุ่มยังไม่ได้คิดออกมาเพราะเพิ่งผลิตออกมาเป็นปีแรก แต่มั่นใจว่าทางกลุ่มจะมีรายได้เป็นที่น่าพอใจ การจำหน่ายนอกจากที่เรจำหน่ายกันก็ทำการกลุ่มแล้ว เราได้นำไปออกร้านจำหน่ายตามงานทั่วไปที่มีการจัดงาน ในเดือนกันยายนนี้เราได้นำไปออกร้านที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในโอกาสเทศกาลดื่มไวน์ และจะนำไปจำหน่ายที่ถนนสีลมงานปิดถนนคนเดินอีก

ครบผู้ที่อยู่ในกรุงเทพฯอยากจะมีลองรสชาติ สียดไวน์ ของกลุ่มแม่บ้านอำเภอท่าตะเกียบก็เชิญได้ครับ สียดไวน์ ได้รับอนุญาตจากสรรพสามิตและจดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อย สียดเป็นชื่อของเขื่อนกักเก็บน้ำที่ใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออก ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าตะเกียบ มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจกันเป็นจำนวนมาก ทางกลุ่มจึงมีความภูมิใจที่ได้นำเอาชื่อของเขื่อนมาเป็นชื่อของไวน์คือ สียดไวน์

